

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỊNH TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022 VÀ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC “AN NHIÊN DƯỚI MÁI TRƯỜNG”



Sáng ngày 13/6/2022, trường TH Tân Định long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2021 – 2022 nhằm tuyên dương những học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022 và trao tặng học bổng khuyến học “An nhiên dưới mái trường”.

Buổi lễ vinh dự được đón tiếp thầy Lê Minh Vũ – Phó trưởng phòng giáo dục thị xã Bến Cát, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ, văn phòng Đảng ủy, hội Phụ nữ, Công an, Quân sự, BCH Đoàn và đại diện chính quyền phường Tân Định, đại diện Hội PHHS, Ban Giám hiệu nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nhà trường đã về dự.



Tại buổi lễ tổng kết, Cô Vũ Thị Hồng Hoa - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tổng kết những thành quả đạt được trong năm học qua, những khó khăn, thách thức của nhà trường trong việc dạy và học.

Nhà trường đã vinh danh và trao thưởng cho các em học sinh đã hoàn thành xuất sắc chương trình tiểu học và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong năm học 2021 – 2022.



Nhà trường cũng trao thưởng, động viên những học sinh đạt giải trong các phong trào. Đạt được những thành tựu đó là công sức của thầy trò nhà trường nỗ lực trong một năm học mà đã chịu không ít tác động của khó khăn, thách thức.



Buổi lễ chuyển sang phần tiếp theo là trao học bổng khuyến học “An Nhiên dưới mái trường” để góp phần động viên và hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đèn trường. Thầy Lê Minh Vũ – Phó trưởng phòng giáo dục thị xã Bến Cát đã trao tặng 20 phần học bổng khuyến học với mục tiêu động viên các em học tốt hơn.



Với tinh thần ấy, đại diện cho học sinh khối 5, bạn Tường Linh đã xúc động nói lên những lời cảm ơn chân thành, lời xin lỗi từ tận sâu đáy lòng của các em đến với quý thầy quý cô. *“Công ơn của thầy cô là không sao kể hết, và cũng đã không ít lần khiến thầy cô phiền lòng. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này thì hãy ước muốn cho thời gian trở lại, để được ở bên thầy cô, được học tập dưới mái trường thân yêu này,..”*



Đại diện nhà trường, Cô Vũ Thị Hồng Hoa chúc tất cả các em học sinh khối 1, 2, 3, 4 và học sinh khối lớp 5 chăm ngoan, học giỏi và chuẩn bị tốt hành trang để học tốt hơn ở năm học mới.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH:



